

มือนยางมาเพราะรัฐบาลผิดนัด

วันนี้ ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ประกาศรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ำและ ภาระงาน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งที่มีกฎหมายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหายางทั้งระบบแล้วแต่กระทรวงเกษตรฯกลับไม่มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ทำให้แก้ปัญหามาไม่ได้

ผมคงไม่พูดถึงปัญหาราคายางที่ชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อกิโลละ 60 บาท เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในเวลานี้ เมื่อราคามันมันดิบโลกตกลงมาเหลือบาริเรลละ 33 เหรียญกว่า ทำให้มีการใช้ยางสังเคราะห์ที่มีราคาถูกกว่ายางธรรมชาติ

แต่ประเด็นสำคัญที่ นายกรัฐมนตรี ควรรับฟังอย่างยิ่ง และต้องแก้ไขในทันทีก็คือ ข้อเรียกร้องของชาวสวนยาง 5 ข้อ โดยเฉพาะในข้อ 3 ที่เรียกร้องให้รัฐบาลใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องมือและกลไกในการปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ โดยให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ดการยางทันที และเร่งสรรหา ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ให้เร็วที่สุด

ข้อเรียกร้องของชาวสวนยางข้อนี้ ไม่ควรจะเป็นข้อเรียกร้องด้วยซ้ำเพราะ เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล โดยเฉพาะ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จะต้องทำตามกฎหมาย แต่ ผ่านมา 5 เดือนกว่าก็ยังไม่ได้ตั้งบอร์ด ไม่ได้สรรหาผู้ว่าการยาง

จนกระทั่ง ชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ระดมพลชุมนุม



พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี จึงออกมาแถลงว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งรัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ หากไม่ทันก็ให้เข้าในวันอังคารถัดไป

ผมมีมือกับสามารถแต่งตั้งได้ทันทีแล้วแต่เดือนกว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ไปทำอะไรอยู่หรือ จึงไม่แต่งตั้ง จนเกิดเสียงครหาจากนาย

กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทยเกิดจากการ ขุนรวม 3 หน่วยงาน คือ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยางเพื่อเป็น องค์กรกลางรับผิดชอบ ดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ทั้งเรื่อง เงินกองทุนพัฒนายางพาราและการทำให้ ประเทศไทย เป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง และทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย คือ ความหวังของชาวสวนยางทั้งประเทศ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม

2558 โดย กระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย ขึ้นมาทำงาน และสรรหา ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ให้เสร็จสิ้น ภายใน 120 วัน ซึ่งเงื่อนไขเวลาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมามีจนถึงวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย แต่กลับแต่งตั้ง นายเชาว์ ทรงอาวุธ เป็น ผู้รักษาการผู้ว่า กยท. ชั่วคราว

ข้อเรียกร้องอีกข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ ขอให้รัฐบาลยุติการขายยางในสต็อก 3.6 แสนตัน ในจำนวนนี้มียางที่ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการผู้ว่า กยท. ขายให้กับ บริษัทซีโนเคม ตัวแทนของ รัฐบาลจีน รวมอยู่ด้วยจำนวน 2 แสนตัน ซึ่งว่ากันว่านี่มีผลต่อการ กดราคายางให้ตกต่ำ ด้วย ที่มันจะไปเป็นยังงี สดง.น่าจะไปตรวจสอบดู

ทำไม รัฐบาลจีนจึงชอบซื้อสินค้าเกษตรไทยผ่านบริษัทตัวแทนผมก็ไม่ทราบ ทั้งที่ดูแล้วไม่ค่อยโปร่งใส การซื้อข้าวผ่านตัวแทน ก็มีปัญหามาแล้ว ขนาดขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ จีนูจี ก็ยังมี จีนูจีปลอม เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ ก็ยังไม่เช็ด

การเรียกร้องของชาวสวนยางในวันนี้ เกิดขึ้นเพราะ รัฐบาลเอากฎหมายไปดอง และ ไม่แก้ปัญหามาโดยเร็ว ทั้งที่มีเครื่องมือและชาวสวนยางก็ยอมรับองค์กรใหม่ ก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคณะอื่นๆต่อไป.

“ลม เปลี่ยนทิศ”